



6. โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ มีแผนงานเกี่ยวกับโครงการในอนาคต ดังนี้

6.1 โครงการขยายสายการผลิตขวด PET

ถึงแม้ว่าปัจจุบันอัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 แต่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับความสั่งซื้อเข้ามา เช่น ในช่วงฤดูร้อน และช่วงปลายปี เป็นต้น อัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัทฯ จะอยู่ในระดับที่สูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตขวด PET โดยการสั่งซื้อเครื่องจักรในการผลิตใหม่จากประเทศญี่ปุ่น 2 สายการผลิต จำนวนทั้งสิ้น 2 เครื่อง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมที่ประมาณ 50 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน เป็นประมาณ 60 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและการขยายตลาดของบริษัทฯ โครงการดังกล่าวมีงบประมาณในการลงทุนรวมเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 95 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาสั่งซื้อเครื่องจักร และคาดว่าจะสั่งซื้อเครื่องจักรแล้วเสร็จภายในปี 2557 ถึงปี 2558

6.2 โครงการติดตั้งเครื่องปิดฉลากขวด PET อัตโนมัติ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มใช้เครื่องปิดฉลากขวด PET อัตโนมัติแทนแรงงานคน ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน ลดระยะเวลาในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของของชิ้นงาน บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มเครื่องปิดฉลากขวดอัตโนมัติเพิ่มอีก 3 เครื่อง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมที่ประมาณ 6 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน เป็นกำลังการผลิตรวมประมาณ 13.2 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการเพิ่มเครื่องปิดฉลากขวด PET อัตโนมัตินี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทั้งด้านต้นทุน ระยะเวลาในการผลิต และคุณภาพ บริษัทฯ ได้มีงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าวรวมเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 3 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาสั่งซื้อเครื่องจักร โดยจะดำเนินการซื้อเครื่องจักรให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 ถึงปี 2558

6.3 โครงการติดตั้งเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติ

ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ขวด PET ให้กับลูกค้านั้น บริษัทฯ จะทำการเรียงขวด PET และบรรจุเข้าใส่ห่อพลาสติก โดยในปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวยังคงพึ่งพิงการใช้แรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ได้เริ่มทดลองนำเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติมาเริ่มทดสอบใช้งานในสายการผลิตเป็นครั้งแรก และพบว่าสามารถลดต้นทุนด้านแรงงาน และลดระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อได้ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติจำนวน 2 เครื่อง โดยเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติดังกล่าวสามารถใช้บรรจุขวด PET สำหรับน้ำผลไม้ น้ำดื่ม และน้ำปลาและเครื่องปรุงรส และบริษัทฯ มีแผนที่จะติดตั้งเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติเพิ่มขึ้นอีก 3 เครื่อง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมที่ประมาณ 3.6 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน เป็นกำลังการผลิตรวมประมาณ 10.8 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณรวมเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 3 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาสั่งซื้อเครื่องจักร โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 ถึงปี 2558



6.4 โครงการผลิต Preform

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องฉีดสำหรับการผลิตหลอดพรีฟอร์ม (Preform) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ได้ใช้งานอยู่ 1 เครื่อง โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 3.2 ล้านชิ้นต่อเดือน ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อแม่พิมพ์ใหม่สำหรับการผลิตหลอดพรีฟอร์มและจัดจำหน่ายให้กับผู้ผลิตขวด PET และผู้ผลิตขวดน้ำดื่มที่มีเครื่องเป่าขวดเป็นของตนเอง โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณรวมเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 10 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาเลือกคู่ค้า (Supplier) สำหรับการสั่งซื้อแม่พิมพ์ดังกล่าว โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 ถึงปี 2558